

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

BGRIM – ถ้าเข้าเงื่อนไข ก็ได้อยู่แล้ว

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลึจั่วหัว... เป็นเรื่องของทฤษฎีการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค ไม่ว่าจะว่าด้วย

เรื่องของอะไร แบบไหน ไม่ว่าจะนับคลื่น สัญญาณ Indicator หรือจะเป็น Pattern ต่างๆ นานา ยิ่งก็ก็ต้องว่ากันด้วยเงื่อนไขทั้งนั้น... เหนือเมฆเชื่อเลยว่า ไม่น่าจะมีใคร ที่ไม่รู้เรื่องของทฤษฎีอะไรเลย และก็ไม่น่าจะมีการทักท้วงเอาว่า การที่จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ เพราะใจคิดกันไปเอง... แต่ในเงื่อนไขต่างๆ นานา นั้น ถ้าจะมีคำถามว่า ถ้าเข้าเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วแนวโน้มจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขนั้น เสมอไปหรือไม่ อันนี้ต้องตอบโดยหลักธรรมชาติของวิชาการเทคนิคเลยนะครับว่า ต่อให้บอกว่า โอกาสเกิดขึ้นตามเงื่อนไข จะมีถึง 99 เปอร์เซ็นต์แล้วก็ตาม แต่อีกแค่ 1 เปอร์เซ็นต์นี่แหละ ถ้าจะพลิกมาเกิดขึ้น ก็ย่อมได้ แล้วก็ทำให้สิ่งที่ไม่คาดคิด พร้อมจะมีตามมาได้เสมอเช่นกัน... ก็อย่างที่เรารู้กันนั่นแหละครับ เรื่องของปัจจัยทางเทคนิค มันก็เป็นเรื่องของ "สถิติ" อย่างหนึ่งเหมือนกัน ดังนั้น แม้จะมีโอกาสเกิดแค่เพียงเล็กน้อย แต่ก็เชื่อว่าไม่เกิดหรือไม่มีโอกาส... ยิ่งเป็นตลาดหุ้นไทยด้วยแล้วเนี่ย อะไรๆ ก็เกิดขึ้นได้ แต่ก็อย่างว่านั่นแหละครับ ยังไม่เสียเราก็ต้องว่ากันตามสถิติ ที่เคยเป็นมา หรือ ว่ากันตามตัวเลขของความน่าจะเป็นสูงๆ ไว้ก่อน เพราะสิ่งที่เราเรียนรู้มา มันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ถูกมากกว่าผิด... อย่างที่เราเคยเฝ้าจับตามกรอบการแกว่งตัวของ ตลาด หรือ SET Index ว่า ถ้าจะเอาแนวโน้มชัดๆ ในเรื่องของคลื่นแอลเลียด ก็จะต้องที่ 1450 และ 1650 อย่างที่ได้กล่าวไว้ใน LIVE ว่า ออกทางไหน โอกาสจะไปทางนั้น... ซึ่งตอนอยู่ 1550 โอกาสเกิดทางไหน ก็ได้ทั้งนั้น

ดูตามเกม... อันนี้ อาจจะเอาก่อน หรือรอตามเกม รอให้เข้าเงื่อนไข ก็เรียกว่าได้ทั้ง 2 แบบ

เพราะยังไม่เสีย การใช้เงื่อนไขของปัจจัยทางเทคนิค ในการซื้อขายหุ้นนั้น ต้องพร้อมไว้ด้วย ทางหนึ่งที่ไม่เสีย

แนวรับ : ... 44.5-44.0 หรือ ขึ้นไปยืน 45.5 ก็ยังตามน้ำได้

เป้าหมาย : ... 52.0 เป็นไปตามเป้า Pattern (หรือหวัง 50-52)

Price Chart...(BGRIM)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น BGRIM... เอาทางหนึ่งมาว่ากันก่อนเลย ซึ่งถ้าจะสบายใจหน่อย ก็ต้องไม่ต่ำกว่า 43.0 ไว้ก่อน ส่วนที่กล่าวมา หากยืนระดับ 45.0 ได้ ก็ยังน่าตามน้ำ นั่นแหละจะคาดหวังแนวโน้มต่อไปว่า รูปแบบ Pattern นั้น น่าจะเป็น Double Bottoms ได้นั่นเอง ซึ่งหากเป็นไปตามรูปแบบ Pattern ดังกล่าวแล้วนั้น เป้าหมายของการขึ้นในระลอกนี้ อย่างน้อยๆ ก็น่าจะคาดหวังได้ถึงระดับ 52.0 หรือ พื้นที่ 50.0-52.0 น่าจะได้ทดสอบส่วนในระยะต่อไป จะไปไกลกว่านั้นได้หรือไม่ ก็ต้องว่ากันตามโอกาสของแนวโน้มใหญ่ หรือ แนวโน้มหลัก ว่ามีความเป็นไปได้สูงเหมือนกัน ที่จะไปต่อไกลๆ ก็ได้ตั้งแต่ตอนนี้อยู่แล้ว

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบีอี เคย์ เอเชียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มิใช่วัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้ลงทุนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน